



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๕-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๔๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑๐

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้

<http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ชี้การศึกษาทั่วโลกยึดคิดแข่งขัน

เป็นสอนเด็กใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

● ผอ.ยูเนสโก ชี้การศึกษาทั่วโลกยึดคิดการแข่งขัน ละเอียดการสอนเด็กใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น เน้นไทยใช้ความหลากหลาย นานาชาติ ศาสนา ให้เป็นประโยชน์ “ปลัด ศธ.” เล็งจับมือ วธ. เพิ่มหลักสูตรประวัติศาสตร์ เรียนรู้ศาสนา วัฒนธรรม ความเป็นมาของประเทศอาเซียน

มร.กวาง โจ คิม ผู้อำนวยการยูเนสโก ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวตอนหนึ่งในงานประชุมนานาชาติ UNESCO-APEID ครั้งที่ 16 ประเด็น “หัวใจของการศึกษา: การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน” ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน ว่า ที่ผ่านมา นักการศึกษา ระบบการศึกษาทั่วโลก มุ่งพัฒนาการศึกษาที่ให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ทักษะ อ่าน ออก เขียน คิดเลขเป็น สู่วิถีความเป็นเลิศทางวิชาการ จนละเลยการพัฒนาเด็กเพื่อให้เด็กสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงได้ ทำให้การศึกษาตอนนี้ยึดติดเรื่องการแข่งขัน ไม่ใส่ใจเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น การประชุมครั้งนี้จึงเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิด เพื่อหาหนทาง

การทำงานร่วมกันระหว่างการเรียนรู้กับการพัฒนาทางด้านสังคม และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับระบบการศึกษา ภายใต้อาณัติความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล เอกชน และชุมชน

“ประเทศไทยนั้น รัฐบาลให้ความสำคัญการอยู่ร่วมกัน มีหลักสูตรที่สอนให้เด็กเรียนรู้ความรัก สามัคคี สมานฉันท์ผสมผสานกับการอยู่ร่วมกัน ดูได้จากความหลากหลายทางศาสนาวัฒนธรรม ที่เด็กไทยสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้ หากต้องการเพิ่มเติมทักษะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ควรนำความหลากหลาย ความ เป็นนานาชาติที่เกิดขึ้นในประเทศมาเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งเสริมให้เด็กอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ” มร.กวาง โจ คิม กล่าว

ด้าน นางพินดา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการจะนำผลสรุปแนวทางจากการหารือไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเน้นเรียนรู้ร่วมกันอย่างสันติ

มากขึ้น และเร็วๆ นี้กระทรวงศึกษาธิการจะหารือร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรด้านประวัติศาสตร์ ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียน ทั้งด้านภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ฯลฯ

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ผ่านมาการศึกษา มุ่งเน้นพัฒนา 3 เสาหลักของการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้เพื่อการรับรู้ การเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติ และการเรียนรู้เพื่อที่จะเป็น แต่ไม่ได้สนใจเสาหลักของการเรียนรู้ที่อยู่ร่วมกัน ทั้งที่เป็นหัวใจหลักของกระบวนการที่คนเฝ้าเพื่อการศึกษา เพราะในศตวรรษที่ 21 ทุกประเทศต้องเรียนรู้อยู่กับตนเองและคนอื่น ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และค่านิยม เพื่อเสริมสร้างให้ทุกคนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างสันติและดำรงอยู่อย่างสามัคคี